

Liên hệ

Ngân hàng Shinhan Việt Nam

Bà Đinh Đoàn Sao Kim – Giám đốc Quan hệ Truyền thông

ĐT: (84) 903 657 103

Email: saokim@shinhan.com | kimdinhh.shb@gmail.com

Grab Việt Nam

publicrelations.vn@grab.com

V

THÔNG CÁO BÁO CHÍ

TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH SHINHAN TẠI VIỆT NAM VÀ GRAB VIỆT NAM KÝ KẾT THỎA THUẬN HỢP TÁC CHIẾN LƯỢC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 10 năm 2020 – Tập đoàn Tài chính Shinhan tại Việt Nam (“SFG tại Việt Nam”) và Công ty TNHH Grab (“Grab Việt Nam”) chính thức thông báo về việc ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược, nhằm mục tiêu đẩy mạnh hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy hợp tác kinh doanh giữa hai bên trên nhiều lĩnh vực, bao gồm cả các hoạt động thuộc mảng sản phẩm tài chính. Thỏa thuận chiến lược lần này đánh dấu sự hợp tác tiềm năng giữa Tập đoàn Tài chính Shinhan tại Việt Nam và Grab Việt Nam trong tương lai.

Buổi lễ ký kết được diễn ra tại Văn phòng của Grab tại Việt Nam với sự tham gia của các đại diện và lãnh đạo chủ chốt của hai bên, bao gồm ông Shin Dong Min – Tổng Giám đốc của Ngân hàng Shinhan tại Việt Nam, Đại diện của Tập đoàn Tài chính Shinhan tại Việt Nam và bà Nguyễn Thái Hải Vân – Giám đốc Điều hành của Grab tại Việt Nam.

Trong khuôn khổ của thỏa thuận hợp tác được ký kết, các chuyên gia từ Grab Việt Nam và Grab Ventures Ignite sẽ đóng vai trò là cố vấn cho Shinhan Future’s Lab trong chương trình “Shinhan Future’s Lab Vietnam 20 - 21 Open Innovation for Startup”, nhằm mục đích hỗ trợ các startup phát triển lớn mạnh mô hình kinh doanh thông qua việc kết nối với mạng lưới tập đoàn lớn như: các công ty trực thuộc SFG tại Việt Nam, Grab Việt Nam, Tập đoàn CJ Việt Nam, Savills Việt Nam và VinaCapital Ventures. Các startup được lựa chọn từ nhiều lĩnh vực khác nhau như: Tài chính công nghệ, Bán lẻ và Thương mại điện tử, Công nghệ thực phẩm và Nông nghiệp, Công nghệ Giáo dục, Chăm sóc Sức khỏe... sẽ có cơ hội được cố vấn riêng cũng như hợp tác kinh doanh với các tập đoàn uy tín. Đồng thời, SFG tại Việt Nam và Grab Việt Nam cũng cam kết chia sẻ tầm nhìn chiến lược về phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp đến với các doanh nghiệp lớn, các cơ quan chức năng tại Việt Nam và các đối tác trên thế giới.

Song song đó, Grab Việt Nam và SFG tại Việt Nam cũng tập trung vào mục tiêu thúc đẩy chuyển đổi số trên cả nước thông qua việc hợp tác kinh doanh giữa hai bên, nhằm triển khai các sản phẩm và dịch vụ tài chính của SFG tại Việt Nam trên nền tảng của Grab Việt Nam một cách hiệu quả. Cụ thể, hai bên sẽ tích cực thảo luận cơ hội hợp tác trên các dự án tiêu biểu như mở tài khoản của Ngân hàng Shinhan thông qua ứng dụng Grab Việt Nam hoặc SFG tại Việt Nam sẽ cung cấp dịch vụ vay tiêu dùng tiện ích cho người dùng Grab tại Việt Nam.

Ông Shin Dong Min – Tổng Giám đốc của Ngân hàng Shinhan tại Việt Nam, Đại diện Tập đoàn Tài chính Shinhan tại Việt Nam, cho biết: “Việc ký kết hợp thỏa thuận hợp tác giữa SFG tại Việt Nam và Grab Việt Nam thể hiện tầm nhìn chung của hai bên về mục tiêu tạo ra một môi trường dịch vụ tiên tiến thông qua việc đổi mới nền tảng kỹ thuật số của SFG tại Việt Nam và Grab Việt Nam. Đồng thời, thỏa thuận chiến lược lần này cũng nhằm mục đích xây dựng một mô hình hợp tác toàn diện, đôi bên cùng có lợi bằng việc hỗ trợ trực tiếp cho các hệ sinh thái khởi nghiệp địa phương và ra mắt mô hình mới cho các tập đoàn cũng như hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam”.

Cũng tại buổi lễ, bà Nguyễn Thái Hải Vân – Giám đốc Điều hành của Grab tại Việt Nam, chia sẻ: “Với vai trò là decacorn đầu tiên tại Đông Nam Á, chúng tôi nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái khởi nghiệp của Việt Nam và khắp khu vực. Chúng tôi đang làm điều này thông qua Grab Ventures Ignite, chương trình tăng tốc khởi nghiệp dành cho các startup giai đoạn đầu tại Việt Nam. Hôm nay, thông qua hợp tác chiến lược với SFG Việt Nam, chúng tôi mong muốn tiếp tục mở đường cho các startup Việt Nam đạt được thành công và vươn tầm ra thế giới. Hợp tác chiến lược với SFG Việt Nam còn giúp hai bên khai thác tốt hơn tiềm năng thị trường, mang đến những sản phẩm và dịch vụ tài chính tối ưu để đưa tài chính toàn diện đến với mọi người dân.”

Trong kế hoạch dài hạn, Grab Việt Nam và SFG tại Việt Nam sẽ tiếp tục triển khai các ý tưởng đổi mới sáng tạo và mở rộng mạng lưới toàn cầu trong đa dạng lĩnh vực. Bằng việc mở rộng liên kết toàn cầu, Grab Việt Nam và SFG tại Việt Nam mong muốn tận dụng hiệu quả nguồn lực của cả hai bên để mang đến nhiều tiện ích và nâng cao trải nghiệm của khách hàng trong quá trình giao dịch trực tuyến; đồng thời góp phần thúc đẩy tiến trình chuyển đổi số tại Việt Nam.

VỀ GRAB

Grab là siêu ứng dụng đa dịch vụ hàng đầu Đông Nam Á, cung cấp các dịch vụ quan trọng nhất trong cuộc sống hàng ngày cho khách hàng. Hiện nay, ứng dụng Grab đã được tải xuống trên hơn 205 triệu thiết bị di động, giúp hàng khách tiếp cận với hơn 9 triệu đối tác tài xế, đối tác kinh doanh và đại lý. Grab hiện đang cung cấp các dịch vụ đặt xe công nghệ đa dạng nhất khu vực, bên cạnh dịch vụ giao nhận thức ăn và giao nhận hàng hoá tại 394 thành phố thuộc 8 quốc gia Đông Nam Á. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập <https://www.grab.com/>

VỀ GRAB VENTURES IGNITE

Chương trình tăng tốc khởi nghiệp Grab Ventures Ignite đồng hành cùng đối tác chiến lược là Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Quốc gia (thuộc Bộ Kế hoạch & Đầu tư), các đối tác khác bao gồm Cơ quan Phát triển Truyền thông Thông tin Singapore (IMDA), Quỹ đầu tư mạo hiểm Gobi Partners, nhà phát triển không gian làm việc Toong, Công ty Luật YKVN, Microsoft và Amazon Web Services. Để biết thêm thông tin về Grab Ventures Ignite, vui lòng truy cập <https://ventures.grab.com>.

VỀ TẬP ĐOÀN TÀI CHÍNH SHINHAN

SFG là tập đoàn tài chính hàng đầu tại Hàn Quốc, được thành lập trên nền tảng của Ngân hàng Shinhan Hàn Quốc, Quỹ đầu tư Shinhan và Công ty Quản lý Đầu tư Shinhan. Với mạng lưới hoạt động tại nhiều quốc gia trên thế giới và hơn 27.000 nhân viên, SFG cung cấp các sản phẩm và dịch vụ tài chính đa dạng, thuộc nhiều lĩnh vực như Ngân hàng, Tài chính Cá nhân, Bảo hiểm, Quản lý Tài sản và các danh mục đầu tư khác. SFG được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hàn Quốc (KRX) và Sở Giao dịch Chứng khoán New York (NYSE).

Tập đoàn tài chính Shinhan vinh dự được công nhận tại buổi lễ Top 500 Ngân hàng mạnh nhất châu Á (AB500), được tổ chức cùng với hội nghị SIBOS do SWIFT tổ chức hàng năm tại London, Vương quốc Anh.

Tại Việt Nam, Tập đoàn Tài chính Shinhan hiện đang có 5 công ty con đang hoạt động bao gồm: Ngân hàng Shinhan, Công ty Tài chính Shinhan, Shinhan Future's Lab, Công ty Chứng khoán Shinhan và Shinhan DS.

VỀ SHINHAN FUTURE'S LAB

Shinhan Future's Lab (SFL) là mô hình hỗ trợ tăng tốc khởi nghiệp thành công nhất tại Hàn Quốc. Bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 2016, tại SFL, các startup có cơ hội nhận được cố vấn đổi mới sáng tạo mở từ các tập đoàn hàng đầu Việt Nam ở các lĩnh vực đa dạng, từ đó góp phần thúc đẩy sự tăng trưởng của các startup. Đồng thời, SFL cũng mang đến nhiều cơ hội mở rộng mô hình kinh doanh toàn cầu đối với các startup tiềm năng. SFL nỗ lực cam kết phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp tại Việt Nam, nhằm tạo điều kiện cho các startup tiếp cận và nhận được sự hỗ trợ từ các tập đoàn lớn với nguồn lực dồi dào.